

**ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 221/UBND-NV
V/v một số nhiệm vụ trọng tâm về
thực hiện dân chủ ở cơ sở
năm 2024

Rạch Giá, ngày 06 tháng 3 năm 2024

Kính gửi:

- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thành phố;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường, xã.

Thực hiện Công văn số 286/UBND-KGVX ngày 01 tháng 02 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 về thực hiện dân chủ ở cơ sở.

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố yêu cầu các phòng, ban, ngành thành phố, UBND các phường, xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thực hiện dân chủ ở cơ sở, trọng tâm là tổ chức triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và các văn bản liên quan; Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của công đồng dân cư; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 120-KL/TW ngày 07-01-2016 của Bộ Chính trị tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở; Chương trình chỉ đạo thực hiện dân chủ cơ sở của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch số 202/KH-UBND ngày 18/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 14/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị định số 59/2023/NĐ-CP ngày 14/8/2023 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24/01/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Rạch Giá về Triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn thành phố Rạch Giá.

Đa dạng hóa các hình thức thông tin tuyên truyền tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân về dân chủ và



thực hiện quyền dân chủ. Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt Luật Tiếp cận thông tin nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin của công dân.

UBND các phường, xã tăng cường phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng cấp trong việc tuyên truyền thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, nhất là việc quy hoạch, xây dựng các công trình, bồi hoàn, tái định cư...

2. Tổ chức thực hiện có hiệu quả dân chủ ở cơ sở

a) Thực hiện dân chủ ở phường, xã tập trung thực hiện tốt việc công khai thông tin ở phường, xã đến Nhân dân, những nội dung chính quyền phường, xã phải công khai; hình thức và thời điểm công khai; cần lựa chọn hình thức công khai phù hợp. Những nội dung, hình thức để Nhân dân bàn và quyết định. Những nội dung, hình thức để Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; Việc tổ chức đối thoại, lấy ý kiến công dân là đối tượng thi hành trong trường hợp UBND phường, xã ban hành quyết định hành chính có nội dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi hành. Tổ chức hội nghị trao đổi, đối thoại giữa UBND phường, xã với Nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng. Tổng kết hoạt động của khu phố, ấp nhiệm kỳ 2019-2024; Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ 2022-2024 và bầu cử Trưởng ấp, Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2024-2029 và bầu cử Tổ trưởng, Tổ phó, Thư ký Tổ nhân dân tự quản nhiệm kỳ 2024-2026. Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

b) Thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt việc công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị, những nội dung người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải công khai; hình thức và thời điểm công khai; trách nhiệm tổ chức thực hiện việc công khai thông tin ở cơ quan, đơn vị. Những nội dung, hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn và quyết định. Tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bàn, quyết định và thực hiện quyết định của tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Những nội dung, hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến trước khi người đứng đầu cơ quan, đơn vị quyết định; trách nhiệm trong việc tổ chức để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ý kiến. Nội dung, hình thức cán bộ, công chức, viên chức, người lao động kiểm tra, giám sát... Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân tại cơ quan, đơn vị. Ban hành Quy chế thực hiện dân chủ ở cơ sở.

3. Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn thành phố tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

4. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tổ chức kiểm tra thực hiện dân chủ ở cơ sở tại phường, xã, cơ quan, đơn vị. Nếu cần thiết tham mưu UBND thành phố kiểm tra thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở.

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan,

tổ chức có liên quan tổ chức kiểm tra về thực hiện dân chủ ở cơ quan, đơn vị có sử dụng lao động.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tham mưu UBND thành phố triển khai thực hiện Nghị định số 61/2023/NĐ-CP ngày 16/8/2023 của Chính phủ về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư.

7. Kết quả thực hiện dân chủ ở cơ sở là một trong những tiêu chí đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của các phòng, ban, ngành thành phố và UBND phường, xã.

Trên đây là một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2024, UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua phòng Nội vụ) **trước ngày 22/5/2024** đối với báo cáo 6 tháng; **trước ngày 08/11/2024** đối với báo cáo năm để tổng hợp báo cáo Thành ủy và Sở nội vụ tỉnh./.

Nơi nhận:

- Sở Nội vụ tỉnh;
- CT, các PCT. UBND Tp;
- Các phòng, ban, ngành Tp;
- UBND phường, xã;
- Lưu: VT,nv(5b,VPĐT).

CHỦ TỊCH



(Handwritten signature in blue ink)



Nguyễn Văn Hòa

